

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source : เดลินิวส์		50092401
Date : 27 ก.พ. 2550	Page : 23	No :

ทปอ. จัดรัฐยัดเงินยืมเรียน วันกระทบยอดอุดมศึกษา

จากกรณีที่ น.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและร.ว.คลังเสนอให้มีการบูรณาการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เข้ากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาที่กู้ กรอ. จำนวน 100,000 คนไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ กยศ. นั้น รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า รัฐบาลควรเร่งให้คำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างไร เพราะเรื่องนี้มีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาต่อของนักศึกษาอย่างมาก ทั้งนี้ตนอาจจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมทปอ. ในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาาร่วมกัน อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวคิดว่ากองทุน กยศ.มีความเหมาะสมมากกว่า กรอ. แต่ต้องปรับเปลี่ยนเงื่อนไขรายได้ของครอบครัวที่ไม่เกิน 1.5 แสนบาทต่อปีใหม่ และควรให้สิทธิข้าราชการที่มีรายได้เกินแต่มีบุตร หลาน จำนวนมากได้กู้ด้วย

รศ.ดร.อนุชิต ศิริเวทิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ตนรู้สึกผิดหวังกับการดำเนินการของภาครัฐมาก เพราะในวันที่ 1 มี.ค. นี้มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่ากองทุนกู้ยืมเรียนจะมีทิศทางอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยเด็กอาจจะไปสมัครเรียนหลายที่ เพื่อให้ได้สิทธิกู้เรียน และจะทำให้เกิดเก้าอี้ว่างหากเด็กลงทะเบียนหลัง ดังนั้นรัฐบาลควรชัดเจนกว่าจะดำเนินการอย่างไร ไม่ใช่โยนกันไปมาแบบนี้

ด้าน ดร.สว่าง สุทัศน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) พิบูลสงคราม ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า ปีการศึกษาที่ผ่านมามีส่วนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กรอ. เพิ่มจากที่กู้ยืมจาก กยศ.เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง มรภ.หลายแห่งก็ปรับค่าหน่วยกิตเพิ่มขึ้น เพื่อให้รับกับการเปิดใช้ กรอ. ดังนั้นหากรัฐให้กลับมาใช้ กยศ. มหาวิทยาลัยจะต้องลำบาก เนื่องจากเมื่อปรับค่าเล่าเรียนแพงขึ้นแล้ว เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของมรภ. คงไม่กล้าสมัครเข้าเรียน อีกทั้งขณะนี้ก็ยังมีความชัดเจนว่าเด็กที่กู้เงิน กรอ.จะยังคงได้สิทธิกู้ยืมเรียนต่อไปหรือไม่ ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้เข้าหารือในการประชุมทปอ.มรภ. ในขณะเดียวกันสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วย.